



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๗๐๕

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๑๘ ชั่วโมง มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. ออกประกาศ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมการ แพร่ระบาด ของโรค โควิด 19	dailynews mgronline bangkokbiznews khaosod isranews js๑๐๐ siamrath kha๑๒๔h tnnthailand thainews matichon topnews mono๑๙ naewna thairath komchadluek ch๗ tnnthailand dailynews thaipost naewna fm๙๑๖kk nationtv posttoday brighttv	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (โควิด 19) ดังนี้ ให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้เป็นการ ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวม หน้ากากอย่างถุกวิธี ซึ่งเป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่ ระบาด</p> <p>- การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการทำงานข้ามเขต กรุงเทพฯ และการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการทำงาน ภายในเขตกรุงเทพฯ สามารถดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการได้ตามปกติ</p> <p>- ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการ บริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ สถานบริการ สถาน ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้อง ดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการดำเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไข การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ และคำแนะนำของทางราชการ</p> <p>- สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และ ร้านสัก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวด แพนไทย สถานที่ออกกำลังกาย ยิมหรือฟิตเนส โรงมหรสพ โรงละคร การ แสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน สถานประกอบกิจการ อาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร การใช้สถานที่หรือ สนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ผ่อนคลายการเปิดกิจการ/ กิจกรรม การสวมหน้ากาก อนามัยตามความสมัครใจใน พื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้ มาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งการเข้มงวด ตรวจสอบสถานประกอบการ กิจการ/กิจกรรมให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดโควิด 19 และ ประกาศของ กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เมื่อมีความพร้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรณีการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากกันมากกว่าสองพันคน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังและกำกับติดตามมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)</li> <li>- สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>		
๒	<p>กทม. ถอดบทเรียน ไฟไหม้สำเพ็ง เตรียมประสาน กพน. ป้องกัน เหตุซ้ำซาก ย้ำทุกเขตต้อง สำรวจจุดเสี่ยง</p>	<p>ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ matichon naewna dailynews thairath mcot siamrath ch๗ workpointtoday amarintv nationtv mgronline prachachat thainews posttoday ch๓plus komchadluek thaipost thaipost thebangkokinsight newtv tnnthailand thaipbs khaosod js๑๐๐ thansettakij thematter thestandard</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังตรวจเหตุเพลิงไหม้อาคารย่านสำเพ็ง เขตสัมพันธวงศ์ว่า เบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังคงเฝ้าระวังอันตรายของการถล่มของอาคารเนื่องจากมีการฉีดน้ำ ซึ่งมีตึกหนึ่งที่พื้นอาคารยุบตัวลงมา สาเหตุของเพลิงไหม้มาจากหม้อแปลงไฟระเบิด ลูกกลมไปด้านในอาคาร รวมถึงมีสายไฟและสายสื่อสารจำนวนมากที่อาจเป็นส่วนช่วยให้ไฟลุกลามไป ประกอบกับมีวัสดุในอาคารที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลามอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นต้องทบทวนร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลหม้อแปลงและสายสื่อสารที่อยู่ด้านนอก ส่วนเจ้าของอาคารต้องตรวจสอบภายในอาคาร เพราะอาคารอาคารที่ใช้เก็บของมีวัสดุเชื้อเพลิงอยู่ภายในจำนวนมากจะมีความเสี่ยงสูง</p> <p>- ในสัปดาห์หน้า กทม.จะหารือร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กพน.) ทั้งเรื่องไฟแสงสว่าง ความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงเรื่องความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟ และสายสื่อสารที่อยู่รวมกับเสาไฟฟ้า โดยถือเป็นหน้าที่ของ กพน. เพราะเป็นความรับผิดชอบโดยตรง โดย กทม. และ กพน. จะประสานงานอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทุกเขตจะต้องสำรวจจุดเสี่ยงอื่น ๆ โดยให้ประชาชนที่พบเห็นจุดเสี่ยงแจ้งผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เร่ง ตรวจสอบ พ ร ้อม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้จากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดอาคารย่านสำเพ็ง</li> <li>- ประสานความร่วมมือกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยกับการไฟฟ้านครหลวง</li> </ul>	<p>- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้อาคารย่านสำเพ็ง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนจากอันตรายจากอาคารที่อาจทรุดตัว รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และความคืบหน้าการหารือกับ กพน.ด้านมาตรการความปลอดภัย</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	กทม. จัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ สัญจร กำชับ เขตหนองแขม เร่งแก้ไขปัญหา	ไทยรัฐ mgronline prachachat siamrath workpointtoday fm๙๖bkk chmplus thansettakij	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมติดตามการทำงานและการแก้ไขปัญหาของเขตหนองแขมในกิจกรรม ผู้ว่าฯ สัญจรว่า ปัญหาหลักของเขตหนองแขมคือ เรื่องน้ำท่วม มีหมู่บ้านจำนวนมากขยายเข้ามาในเขตเกษตรกรรมเก่า มีการขุดลอก คูคลอง การระบายน้ำต่าง ๆ มีโครงการทำเขื่อน เช่น คลองมหาศร กำลังสูบน้ำตามจุดต่าง ๆ เพื่อระบายน้ำได้เร็ว และมีโครงการที่คลองทวีวัฒนาที่เป็นจุดคอขวด ทำอุโมงค์ลอดเพื่อให้น้ำไหลได้เร็วขึ้น ปัญหาน้ำท่วมที่พบหลายครั้งคือ หลายหมู่บ้านเป็นพื้นที่เอกชน ซึ่ง กทม.ไม่สามารถขุดลอกท่อได้ คงต้องพิจารณามาตรการดูแลคลองที่เชื่อมกับหมู่บ้านให้ดีขึ้น</p> <p>- นอกจากนี้ มีปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะถนนบางบอน ๓ และถนนบางบอน ๕ ที่วิ่งมาจากเขตบางบอนเชื่อมกับถนนเพชรเกษม กทม.มีโครงการเร่งรัดที่ขยายคอขวดตรงสะพาน โดยให้สำนักการโยธาเร่งดำเนินการ</p> <p>- จุดเสี่ยงต่าง ๆ ไฟฟ้าดับ สำนักการโยธาจะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องผ่านการไฟฟ้านครหลวง ส่วนทางม้าลาย สำนักงานเขตรายงานว่ามีทั้งหมด ๖๗ จุด ทุกจุดจะมีการปรับปรุง ทั้งการขีดสีตีเส้น ติดตั้งสัญญาณไฟ ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการต่อไป</p> <p>- ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ เนื่องจากเขตหนองแขมมีถนนเพชรเกษม รถบรรทุกสามารถวิ่งได้ทั้งวันทั้งคืน ถนนพุทธมณฑลสาย ๒-๓ เป็นแหล่งกระจายสินค้า มีรถบรรทุกวิ่งมารับสินค้าและกระจายไปทั่วประเทศ อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง รวมทั้งเป็นพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตก ติดจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม มีโรงงานอุตสาหกรรม อาจจะมีผลต่อเรื่องฝุ่น PM ๒.๕ ทำให้เขตหนองแขมมีผลกระทบเรื่องฝุ่นยาวนานและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้เขตตรวจสอบเข้มข้นการปล่อยควันพิษต่าง ๆ ขณะเดียวกันหน่วยงานส่วนกลางต้องสนับสนุน</p> <p>- หาบเร่-แผงลอยมีหลายจุดที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น บริเวณหน้าหมู่บ้านหรรษา ถ.เพชรเกษม ขั้นตอนแรกให้สำรวจทำทะเบียนผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในเขตหนองแขม ประมาณ ๓๐๐ ราย แล้วพิจารณาผ่อนปรนโดยไม่กระทบ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดกิจกรรม ผู้ว่าฯ สัญจร เพื่อติดตามและเร่งรัดแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การเร่งรัดแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>คนเดินเท้า</p> <p>- ปัญหาโรงขยะหนองแขม มีพื้นที่ ๓๐๐ กว่าไร่ ประชาชนร้องเรียน เรื่อง กลิ่นขยะ อาจจะทำให้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ</p> <p>- โดยภาพรวม เขตหนองแขม สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาของ ประชาชนผ่านระบบ Traffy fondue ค่อนข้างดี แจ้งมาประมาณ ๕๐๐ เรื่อง รับเรื่องร้อยละ ๙๙ แก้ไขแล้ว ๑๙๐ เรื่อง ถือว่าเป็นเขตที่มีการตอบสนอง ปัญหา กับประชาชนได้ดีถึงดีเยี่ยม</p>		
๔	ผ.กทม.ตรวจ โรงกำจัดขยะ หนองแขม หาแนวทาง ลดปัญหา กลิ่นขยะ ให้ชุมชน โดยรอบ	matichon dailynews prachachat ch๓plus facebook.com/Voice OnlineTH	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่พูดคุยกับภาคเอกชนที่ บริหารจัดการขยะร่วมกับ กทม.และตรวจเยี่ยมสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย หนองแขมว่า จากการลงพื้นที่สำรวจเขตหนองแขม มีรายงานประชาชน ร้องเรียนเรื่องโรงกำจัดขยะที่สร้างกลิ่นและเสียงดังรบกวนชุมชนโดยรอบ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหา พร้อมทั้งถอดหน้ากากอนามัยออกเพื่อ พิสูจน์ว่ามีกลิ่นรบกวนมากน้อยอย่างไร ปรากฏกลิ่นขยะไม่ได้แรงมาก อาจจะเป็นเพราะเรื่องทิศทางลม</p> <p>- ขยะมูลฝอยในกรุงเทพฯ เฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ ตัน/วัน ส่งไปโรงกำจัดขยะ ๓ แห่ง คือ อ่อนนุช ๔,๐๐๐ ตัน หนองแขม ๓,๕๐๐ ตัน และสายไหม ๒,๕๐๐ ตัน โดยโรงกำจัดขยะหนองแขมมีจุดกำจัด ๒ แบบ คือ (๑) โรงเผาขยะโดย เอกชนวันละ ๕๐๐ ตัน ซึ่ง กทม.จะต้องเสียงบประมาณในการเผาขยะตัน ละ ๙๗๐ บาท เฉลี่ยวันละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปีละ ๑๘๐ ล้านบาท (๒) ฝัง กลบที่กำแพงแสน ค่าฝังกลบ ๖๙๓ บาท/ตัน รถวิ่งเฉลี่ย ๑,๐๐๐ เที่ยว/วัน ซึ่งในอนาคตการฝังกลบจะไม่ยั่งยืน เนื่องจากความเสี่ยงค่าขนส่ง มลพิษฝัง กลบ อย่างไรก็ตาม จะมีการทำเตาเผาขยะที่หนองแขมเหมือนกับที่อ่อนนุช ซึ่งการเผาจะใช้งบประมาณเฉลี่ย ๗๗๕ บาท/ตัน แต่ยังมีปัญหาเรื่องการ ประกาศรับซื้อ อย่างไรก็ตาม ต้องนำตัวเลขเหล่านี้มาหาตัวเลขที่เหมาะสม ในอนาคต ซึ่ง กทม.จะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเต็มที่ รวมถึงเรื่องการสร้างมลภาวะให้กับชุมชนโดยรอบ</p>	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจสอบและหาแนวทาง แก้ไขกลิ่นและเสียงรบกวน โรงกำจัดขยะของ กทม.	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขกลิ่น และเสียงรบกวนโรงกำจัด ขยะ หนองแขม ให้ประชาชน รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๕	ผ.กทม. ร่วมวิ่ง ระยะทาง	matichonweekly matichon dailynews khaosod posttoday	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทม. กล่าวในการเปิดโครงการหนองแขมเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพวิถีชีวิตใหม่ ด้านภัยโควิด ณ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐมว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตหนองแขมร่วมกับกลุ่มหนองแขม	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ตามหลักเวชศาสตร์การกีฬา	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และ สำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	๑๐ กิโลเมตร ในงาน หนองแขม เดิน-วิ่งเพื่อ สุขภาพดี วิถีชีวิตใหม่ ต้านภัยโควิด	bangkokbiznews thaipost banmuang mcot innnews sondhitalk thethaiger prachachat ch๓plus thestandard matichon pptvhd๓๖ innnews news๑๐๐๕ monol๒๙ prachachat	ร่วมใจ และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความรู้การฝึกเดิน-วิ่งตามหลักเวชศาสตร์ การกีฬา เป็นการรณรงค์สร้างกระแสและเป็นทางเลือกในการออกกำลังกาย กายเพื่อสุขภาพ จัดฝึกซ้อมเดิน-วิ่งอย่างถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์การกีฬา ส่งเสริมและกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยให้เห็นความสำคัญของการ เคลื่อนไหวผ่านการฝึกเดิน วิ่ง ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สำหรับกิจกรรม ดังกล่าว แบ่งเป็น เดิน-วิ่ง ระยะทาง ๑๐ กม. และเดิน-วิ่ง ระยะทาง ๕ กม. ประเภทละ ๓ รางวัล ได้แก่ ชายอายุไม่เกิน ๔๙ ปี หญิงอายุไม่เกิน ๔๙ ปี ชายอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป หญิงอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป พร้อมทั้งจับสลากมอบของที่ ระลึก Lucky draw ให้กับนักเดิน-วิ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการครบ ทั้ง ๓ ครั้ง และผู้ที่ผ่านเส้นชัยในเวลาที่กำหนดจะได้รับเหรียญที่ระลึก	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี อย่างยั่งยืน	ประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ
๖	ผู้บริหาร กทม. ปลุกต้นจำปี พืชประจำถิ่น และสร้าง เศรษฐกิจ เขตหนองแขม เผยเอกชน ร่วมหนุนปลูก ต้นไม้อีก ๖ แสนต้น	แนวหน้า dailynews ch๓plus innews banmuang posttoday mgronline banmuang thestandard thaipbs mgronline prachachat posttoday thesender thaipbsworld	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.นำคณะผู้บริหาร กทม.ปลุกต้น "จำปี หนองแขม" ณ สวนพฤกษารักษ์ ซอยเพชรเกษม ๗๗ เขตหนองแขม โดยจำปี หนองแขมเป็นต้นไม้ GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) ว่าเป็นต้นไม้ประจำถิ่นของเขตหนองแขม โดยเขตหนองแขมเป็นแหล่ง เพาะปลูกจำปีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ปลูกเกือบ ๖๐๐ ไร่ ถือเป็น พืชที่ส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น - เป็นที่น่ายินดีที่มีเอกชนเข้ามาเสนอตัวปลูกต้นไม้อีก ๖ แสนต้น ซึ่งถือว่าเป็น ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ คาดจะสามารถทำตามเป้าหมาย ๑ ล้านต้น ภายใน ๔ ปี โดยในวันอาทิตย์จะประกาศเป็น "วันปลูกต้นไม้" เพื่อให้ เอกชนเริ่มต้นตัวและมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ขอให้นักข่าว ช่างภาพ และ สำนักข่าวต่างๆรวมตัวกันปลูกต้นไม้ให้กรุงเทพฯ อย่างน้อย ๑,๐๐๐ ต้น เพื่อประชาชน	<u>ด้านบวก</u> - เดินหน้าโครงการปลูก ต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวตาม เป้าหมาย ๑ ล้านต้นภายใน ๔ ปี	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตและสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าโครงการ ปลูกต้นไม้ ๑ ล้านต้น พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
๗	ผว.กทม. วิ่งตรวจงาน คืนผิวจราจร แยกลำสาลี	thaipbs dailynews naewna fm๙๑bkk khaosod thestandard matichonweekly ch๗	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ออกวิ่งจากสวนลุมพินี สำนวณเส้นทาง เลียบบคลองไปจนถึงแยกลำสาลี ในเวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. รวมระยะทาง ราว ๑๔ กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณแยกลำสาลี เขตบางกะปิ ได้เริ่ม ตรวจติดตามจุดที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ที่มีการคืนผิวจราจรให้ผู้ใช้งานในบางส่วน	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดโครงการก่อสร้าง รถไฟฟ้าเพื่อคืนผิวจราจรให้ ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพฯ - แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การตรวจสอบการคืนพื้นที่ บริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้า

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	ให้ประชาชน สัญจร	thainews thaipost bangkokbiznews mcot chmplus voicetv mgronline bangkokbiznews thaipost matichon	นอกจากนี้ ได้สำรวจปัญหาในพื้นที่ พบปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางเดินเลียบบ คลองแสนแสบบางจุด เช่น ที่บริเวณหลังวัดภาษี เขตวัฒนา โดยจะสั่งการ สำนักงานเขตเร่งแก้ปัญหา พร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าทิ้งขยะลง คลอง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกระบายน้ำในพื้นที่	เส้นทางเดินเลียบบคลองแสน แสบพร้อมขอความร่วมมือ ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคลอง	ในกรุงเทพฯ เพื่อป้องกัน ผลกระทบด้านการจราจร รวมถึงการแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังเส้นทางเดิน เลียบบคลองแสนแสบ
๘	กทม. ลดค่าเช่าแผง ผู้ค้า ๑๒ ตลาด ๕๐% นาน ๓ เดือน- ลดดอกเบี้ย โรงรับจำนำ	siamrath chmplus isranews thaipbsworld thansettakij sanook thaipost naewna bangkokbiznews banmuang innnews thebangkokinsight mgronline newtv workpointtoday topnews isranews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการบริหาร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้ออก ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้เช่าแผงค้าในตลาดใน สังกัดสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เพื่อช่วยเหลือและ เยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าอื่นที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการปรับลดค่าเช่าแผงค้า จำนวนร้อยละ ๕๐ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ค่าเช่าของเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๕ ภายในตลาดในสังกัด กทม. ๑๒ แห่ง - นอกจากนี้ สถานธนาชาบาล หรือโรงรับจำนำกรุงเทพมหานคร มีโครงการ ลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๓ เดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ย วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยเหลือ ๐.๑๐ บาท (สิบสตางค์) วงเงิน ๕,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยเหลือ ๐.๕๐ บาท วงเงิน ๑๕,๐๐๑-๑๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยเหลือ ๐.๗๕ บาท และขยายตัวรับจำนำ จาก ๔ เดือน ๓๐ วัน เป็น ๖ เดือน ๓๐ วัน	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดมาตรการ ช่วยเหลือผู้เช่าแผงค้าที่ ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโควิด 19 ใน ตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.และจัดทำโครงการลด ดอกเบี้ยของสถานธนา ชาบาลกรุงเทพมหานคร	- สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร สำนักงานสถานธนาชาบาล กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การปรับลด ค่าเช่าแผงค้า เพื่อช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงโครงการลดดอกเบี้ย ของสถานธนาชาบาล กรุงเทพมหานคร
๙	กทม.หา แนวทาง ช่วยเหลือ เยียวยา 'แกร็บไบค์' หลังขนส่งฯ ให้หยุดวิ่ง ๑๕ ก.ค.นี้	thebangkokinsight mcot fm๙๖bkk mgronline thaipbs matichonweekly khaosod prachachat innnews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า ได้หารือกับผู้บริหารบริษัท แกร็บ แท็กซี่ (ประเทศไทย) เพื่อหาแนวทางการแก้ไขหรือช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากการออกคำสั่งของกรมขนส่งทางบก เรื่อง การ บริการแกร็บรูปแบบใหม่ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กทม. ได้แก่ ช่วงที่ ผ่านมาบริษัทแกร็บ ถือเป็นช่องทางที่เพิ่มรายได้ทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแกร็บฟู้ด ที่รับส่งอาหาร เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ประชาชนสมัครเข้า ร่วมทำงานเพื่อหารายได้ทดแทน และฝากดำเนินการแก้ไขการจอดรถ กีดขวางการจราจร และเรื่องความปลอดภัยในท้องถนน โดยขอให้ย้ำเตือน	<u>ด้านบวก</u> - หารือแนวทางช่วยเหลือ ผู้ให้บริการแกร็บที่ได้รับ ผลกระทบจากกรณีกรมการ ขนส่งทางบกมีคำสั่งให้ หยุดวิ่ง	- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การช่วยเหลือผู้ให้บริการ แกร็บที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีกรมการขนส่ง ทางบกมีคำสั่งให้หยุดวิ่ง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เรื่องการจอตลอดให้คนข้ามถนน ทั้งนี้ กทม.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแกรีบในเรื่องของระเบียบ และเคิร์ฟในสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ หากมีผลกระทบเกี่ยวกับอาชีพร หรือการหารายได้ กทม.จะหาแนวทางช่วยเหลืออาทิ การฝึกอาชีพ หรือด้านอื่น ๆ ต่อไป</p>		<p>ด้วยการจัดโครงการฝึกอาชีพและด้านอื่น ๆ</p>
๑๐	<p>กทม. จัดสถานที่ ๗ แห่ง เปิดให้ประชาชน สามารถ รวมตัวชุมนุม สาธารณะ</p>	<p>amarintv ch๗ workpointtoday topnews isranews mcot blockdit thainewsonline twitter.com/thaich๘ twitter.com/Thairath</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจน เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น</p> <p>- สถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ได้แก่ ลานคนเมือง เขตพระนคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ที่สาธารณะใต้สะพานรัชวิภา (ใกล้ซอยวิภาวดีรังสิต ๓๖) เขตจตุจักร ลานจอตลอดหน้าสำนักงานเขตพระโขนง เขตพระโขนง ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เขตมีนบุรี ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ สวนมณฑลภิรมย์ เขตตลิ่งชัน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - กำหนดสถานที่เปิดให้ประชาชนสามารถรวมตัวชุมนุมสาธารณะ เพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกำหนดสถานที่เปิดให้ประชาชนสามารถรวมตัวชุมนุมสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ และแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ</p>
๑๑	<p>ผว.กทม. ให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันได้ ที่บรรจุเป็นข้าราชการ</p>	<p>thaipost thairath ch๗plus voicetv thansettakij dailynews mgronline</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่บรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เพื่อไปทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการยังหน่วยงานต้นสังกัดว่า ยินดีต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ และขอแสดงความยินดีที่ผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งต่าง ๆ กทม.เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีหน่วยงานในสังกัดทั้งสิ้น ๑๖ สำนัก ๓ สำนักงาน และ ๕๐ สำนักงานเขต โดยภารกิจที่สำคัญ คือ การให้บริการดูแลความเรียบร้อยและทุกข์สุขของประชาชน ข้าราชการทุกคนถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของ กทม.ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้น ขอให้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เสียสละ และความรัก ความสามัคคีในการปฏิบัติราชการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - แสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่ผ่านการสอบแข่งขัน ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในตำแหน่งต่าง ๆ</p>	<p>- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ</p>



ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด อย่างภาคภูมิใจในเกียรติของข้าราชการ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขแบบยั่งยืน		
๑๒	กทม. จัดกิจกรรม "ดนตรีในสวน" ภายในสวนสุขภาพแต่จิว เขตสาทร	matchon dailynews thairath matchon tnnthailand chmplus nationtv springnews workpointtoday thestandard voicetv springnews dailynews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ร่วมชมและฟังการแสดงดนตรีในสวน จัดโดยมูลนิธิสุกรี เจริญสุข ณ สวนสุขภาพแต่จิว เขตสาทร ซึ่งเป็นการแสดงจากวงดนตรีสะล้อซอซึง ชื่อวง “แสนละเมา” นายธวัช เมืองเถิน จากจังหวัดเชียงใหม่ และการแสดงจากสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา โดยวง PGVIM Percussion Ensemble และวง PGVIM Symphonic Band ซึ่งควบคุมวงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชววิทย์ ยุระยง อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีทั้งประชาชนเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อรับชมการแสดงดนตรี นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่มาวิ่งออกกำลังกาย และทำกิจกรรมภายในสวนสุขภาพแต่จิว ทั้งนี้ในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๕ ยังมีการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีให้ชมอีก ๓ จุด คือ บริเวณสวนเบญจกิติ จัดโดยกรมดุริยางค์ทหารบก บริเวณลานนก อุทยานเบญจสิริ จัดโดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และบริเวณมิวเซียมสยาม งาน Amazing Blooming Bangkok ๒๐๒๒ จัดโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)	<u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมทั้งด้านกีฬาและนันทนาการในสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดนตรีในสวนในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม
๑๓	กทม. ปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในสวนเน้นความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการ	matchon dailynews mcot mgronline innews thestandard prachachat chmplus fm๙๖bkk thansettakij workpointtoday	- นายจ๊กพันธ์ ฝิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่สวนใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ตัดถนนพระราม ๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ทำสัญญาขอใช้ที่ดินในเขตทางพิเศษศรีรัช บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำสวนสาธารณะและลานกีฬา สัญญาระยะ ๕ ปี เริ่มสัญญาปี ๒๕๕๑ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการต่อสัญญาใช้พื้นที่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๗ สวนใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ตัดถนนพระราม ๙ มีพื้นที่ ๗๐ ไร่ แบ่งเป็น ๔ โซน โดยปรับปรุงเป็นพื้นที่สีเขียว รูปแบบสวนป่า ปลูกต้นไม้ใหญ่ มีลานกีฬา ๓ ลาน เฉพาะโซน ๑, ๒, ๔ ห้องสุขาสาธารณะ ๒ หลัง แต่ละหลังประกอบด้วยสุขาชาย ๓ ห้อง สุขาหญิง ๔ ห้อง สุขาผู้พิการ ๑ ห้อง ห้องอาบน้ำ ๒ ห้อง ปัจจุบันห้องสุขาสาธารณะมีสภาพทรุดโทรม จึงได้มอบหมายให้สำนัก	<u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในสวนสาธารณะ สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ	- สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ให้ความสำคัญการปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในสวนใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ตัดถนนพระราม ๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			สิ่งแวดล้อมประสานสำนักงานเขตสวนหลวง พิจารณาประมาณราคาการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องสุขาผู้สูงอายุและผู้พิการให้พร้อมใช้งาน จัดทำรั้วบริเวณโดยรอบ นอกจากนี้ ให้สำรวจแนวท่อระบายน้ำว่ามีความลาดเอียงให้น้ำไหลลงสู่ท่อที่เชื่อมต่อด้านถนนนครินทรินทร์หรือไม่ รวมถึงหาแนวทางจัดทำบ่อพักและวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ		
๑๔	กทม. เตรียมขยาย สวนสิริภิรมย์ ระยะที่ ๒ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลาน ออกกำลังกาย ฝั่งกรุงเทพ ตะวันออก	แนวหน้า dailynews innews thainews	- นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รพว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่สวนสิริภิรมย์ (สวนสาธารณะบึงลำไผ่) ซอยประชาร่วมใจ ๗ เขตมีนบุรี เพื่อติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสิริภิรมย์ด้านตะวันตกว่า โครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสิริภิรมย์ด้านตะวันตก เป็นโครงการในระยะที่ ๒ ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเชื่อมต่อกันทั้ง ๒ ฝั่ง เนื่องจากสวนสิริภิรมย์สามารถเข้าได้ ๒ ทาง คือ ซอยประชาร่วมใจ ๕ และซอยประชาร่วมใจ ๗ ปัจจุบันทางเข้าบริเวณซอยประชาร่วมใจ ๕ ได้ชำรุดเสียหาย โดยมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมประสานสำนักงานเขตมีนบุรี ดำเนินการปรับปรุงโดยหาแนวทางยกระดับถนนให้สูงขึ้นอีก ๕๐ ซม. พร้อมวางท่อระบายน้ำตลอดแนวนอน ส่วนสำนักงานเขตมีนบุรีและสำนักงานคลองสามวา พุดคุยสร้างความเข้าใจกับผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์บึงลำไผ่ ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ พร้อมทั้งจัดหาที่ดินใหม่ ส่วนสำนักสิ่งแวดล้อมบำรุงรักษาต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาดทางเดิน-วิ่ง และพื้นที่โดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสิริภิรมย์ พร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ที่ดินเพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จโครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสิริภิรมย์ด้านตะวันตก พร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ที่ดิน เพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ
๑๕	แนะวิทยาลัย พัฒนามหานคร วิเคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็ง อย่างซื่อสัตย์ เพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์	thainews innews mgronline facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- น.ส.ทวิดา กมลเวชช รพว.กทม. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จากยุทธศาสตร์ของมหานคร สู่การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร” ณ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราชินี โดยได้แนะนำกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ หรือกระบวนการจัดทำแผนว่าต้องซื่อสัตย์กับตนเองในการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้แผนที่ออกมาตรงประเด็นมากที่สุด ในการนี้ ได้รับฟังและพุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมแนะนำให้ปรับกลไกในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่	<u>ด้านบวก</u> - แนะนำกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ในหัวข้อ “จากยุทธศาสตร์ของมหานคร สู่การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร” เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์	- มหาวิทยาลัยนวมินทราชินี และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบรรยายในหัวข้อ “จากยุทธศาสตร์ของมหานคร สู่การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร” เพื่อ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-	ที่ชัดเจน		จัดทำ โดยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช (Navamindradhiraj University: NMU) และวิทยาลัยพัฒนามหานคร (Institute of Metropolitan Development: IMD) เข้ากับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) และนโยบาย ๙ ด้าน ๙ ดี ซึ่งมีจำนวน ๒๑๖ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน สามารถนำไปปฏิบัติทำตัวชี้วัด และรายงานความคืบหน้าในแต่ละแผนได้อย่างชัดเจน	ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน สามารถนำไปปฏิบัติทำตัวชี้วัด และรายงานความคืบหน้าในแต่ละแผนได้อย่างชัดเจน	จัดทำยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน สามารถนำไปปฏิบัติทำตัวชี้วัด และรายงานความคืบหน้าในแต่ละแผนได้อย่างชัดเจน
๑๖	กทม.ส่งชุดนักเรียน-อุปกรณ์ให้กำลังใจเด็กชุมชนพัฒนาบ่อนไก่	ch๗ innews mgronlin thairath	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพ.กทม. กล่าวหลังมอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ณ โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวันว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ มีเด็กนักเรียนในสังกัด กทม. ที่ได้รับผลกระทบ ๒๑ คน เรียนอยู่ที่โรงเรียนปลูกจิต ๒๐ คน โรงเรียนลุมพินี ๑ คน ผว.กทม.มีความห่วงใยเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ สำนักการศึกษาจึงได้ประสานเร่งด่วนเพื่อนำชุดนักเรียนรองเท้า กระเป๋า และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ มามอบให้เด็กนักเรียน - นอกจากนี้ ได้ประสานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นทุนที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ อีกทั้งสำนักการศึกษามีทุนการศึกษาดูแลในส่วนนี้ รวมถึงทางโรงเรียนได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ	<u>ด้านบวก</u> - ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด กทม. ที่ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ พร้อมจัดหาทุนการศึกษา	- สำนักการศึกษา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด กทม. ที่ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ พร้อมจัดหาทุนการศึกษา
๑๗	กทม.จัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ “หลักสี่ห่วงใยบริการด้วยใจสู่ชุมชน”	dailynews fm๙๑bkk innews	- นายชจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม. กล่าวหลังเปิดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ “หลักสี่ห่วงใย บริการด้วยใจ สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหลักสี่ จัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ “หลักสี่ห่วงใย บริการด้วยใจ สู่ชุมชน” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมิติเศรษฐกิจดี หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่ นโยบายตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต นโยบายสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง กทม.มีการกิจในการดูแลประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม กิจกรรมเขตเคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมที่นำการปฏิบัติของภาคราชการสู่ประชาชนให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน ทั้งนี้	<u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ตามนโยบาย มิติเศรษฐกิจดี “ดี ๙ มิติ ๒๑๖ นโยบาย” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ	- สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ตามนโยบาย มิติเศรษฐกิจดี “ดี ๙ มิติ ๒๑๖ นโยบาย” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อน สนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งกิจกรรมเขตเคลื่อนที่จะมีการต่อยอดการให้บริการไปยังชุมชนและเขตอื่น ๆ ต่อไป</p>		
๑๘	<p>กทม.ร่วมพิธีทำ MOU ผนึกกำลังป้องกัน ควบคุม วัคซีนโรคของประเทศไทย</p>	<p>innews mgronline facebook.com/prbangkok twitter.com/prbangkok</p>	<p>- นางวันทนี วัฒนะ รป.กทม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทย ระหว่างสมาคมปราบโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้องเนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๑ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่</p> <p>- บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา ส่งเสริมสนับสนุน ดูแลรักษา ควบคุมและป้องกันโรค ตลอดจนรับมือ และแก้ไขสถานการณ์ด้านภัยคุกคาม ด้านสุขภาพกำลังพลของ กองบัญชาการกองทัพไทย พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิด และผู้สัมผัสร่วมบ้าน ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทย ในส่วนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร จะร่วมดำเนินกิจกรรมการตรวจค้นหาผู้ป่วยโรค และให้การรักษา ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายกิจกรรมไปนอกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยทั่วถึง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งสถานพยาบาลที่รับผิดชอบในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการและส่งเสริมการให้สุขศึกษาเรื่องโรค และโรคระบบการหายใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรค เข้าสู่ระบบการรักษา และช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>